



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๗๐๒

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุตา ตั้งตระกูล)

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนองค์กรและชุมชนภายนอก ได้มีการจัดหาเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีราคาแพงมีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อพัฒนาฐานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนให้รองรับการพัฒนาขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการในการพัฒนาและแก้ปัญหาของท้องถิ่น และการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ การวิจัย และการเรียนการสอน โดยมีแนวทางการใช้งานเครื่องมือในรูปแบบของหน่วยเครื่องมือกลาง ประกอบกับครุภัณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยได้จัดซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และประจำอยู่ที่สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นเครื่องมือที่สามารถรองรับงานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้ แต่ไม่ได้ใช้ในกระบวนการให้บริการของสถาบัน นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์จึงขอความอนุเคราะห์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์กลางของมหาวิทยาลัยที่ สามารถรองรับการให้บริการวิชาการในการพัฒนาและแก้ปัญหาของท้องถิ่น และการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ การวิจัย การเรียนการสอน และนโยบายการใช้งานเครื่องมือในรูปแบบหน่วยเครื่องมือกลางให้สะดวกต่อการเข้าถึงและการทำวิจัยของบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งนี้ หากเครื่องมือใดมีการใช้งานในระดับมหาวิทยาลัย คณะฯ ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนในการบำรุงรักษาตามอัตราส่วนการใช้งานต่อไป เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิได้เคยให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยไม่ควรจัดตั้ง Central Lab แต่ควรมีศูนย์กลางในการรวบรวมฐานข้อมูล ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมายังไม่เห็นภาพที่ชัดเจน ดังนั้น ควรกำหนดนโยบายการบริหารจัดการเครื่องมือให้ชัดเจนและทำอย่างจริงจัง พิจารณากำหนดบริบทเครื่องมือแต่ละชิ้น ให้ชัดเจนว่าเหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะใด โดยจำแนกเครื่องมือออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

๑) เครื่องมือที่เป็นส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

๒) เครื่องมือระดับคณะ วิทยาลัย

๓) เครื่องมือระดับหน่วยงาน

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการจัดซื้อเครื่องมือที่มีราคาสูงต้องมีการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่า การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด และควรกำหนดหลักเกณฑ์การใช้งาน พร้อมทั้งงบประมาณ สำหรับการบำรุงรักษาในแต่ละปีไว้ด้วย

๒. หน่วยงานที่มีเครื่องมือเป็นจำนวนมาก ควรพิจารณาว่าภาระงานหลักคือ ด้านใดและต้องนำไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ เช่น ด้านการวิจัย หรือ ด้านการเรียน การสอน เป็นต้น

๓. ในกรณีที่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการเช่าแล้ว กองแผนงานควร พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทดแทน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม มูลเมือง) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)หารือร่วมกันเพื่อจัดตั้งคณะทำงานและ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน และสรุปผลเสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา (วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ติริโกตากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ